

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: ศุกร์ 23 กันยายน 2559

ปีที่: 15

ฉบับที่: 4676

หน้า: 7(ปน)

Col.Inch: 43.64

Ad Value: 39,276

PRValue (x3): 117,828

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ค่าบาทแข็งรับเฟดคงดอกเบี้ย แบงก์ชาติเตือนบาทยังผันผวนต้องป้องกันความเสี่ยง

ค่าบาทแข็งรับเฟดคงดอกเบี้ย

● แบงก์ชาติเตือนบาทยังผันผวนต้องป้องกันความเสี่ยง

รพท. เผยค่าเงินบาทแข็ง หลังเฟดคงดอกเบี้ย เดือนเงินบาทยังผันผวน เน้นป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ด้านผู้บริหารธนาคารกรุงไทยมองเฟดคงดอกเบี้ยยาวถึงสิ้นปี ชี้สัญญาณเศรษฐกิจไทยดีขึ้น ยอดสินเชื่ออุปโภคบริโภคและซัพพลายเชนเติบโต พร้อมเปิดบริการขายลดเช็คอิเล็กทรอนิกส์เกษตรกร ปลูกอ้อย

นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0.25-0.50 การเคลื่อนไหวของเงินบาทและเงินสกุลภูมิภาคส่วนใหญ่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นบ้าง แต่ไม่ได้รุนแรงมากนัก เนื่องจากผลการประชุมเป็นไปตามที่นักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ กอปรกับในแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เริ่มแสดงความมั่นใจถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนี้

ในส่วนของเงินบาทแข็งค่าขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยช่วงเช้าเคลื่อนไหวในช่วง 34.64-34.67 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. หรือแข็งค่าขึ้นประมาณร้อยละ 0.3 จากวานนี้ ขณะที่ความผันผวนปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 3.5 สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับลดลงเล็กน้อย สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ

ทั้งนี้ การแข็งค่าของเงินสกุลต่างๆ ในวันนี้จะเป็นการตอบสนองของตลาดในระยะสั้นเท่านั้น แต่ในระยะยาวยังคงต้องติดตามปฏิบัติการของตลาดต่อไป เพราะยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของเฟดและของประเทศหลักอื่นๆ เช่น เมื่อวานนี้ทางธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ได้ปรับกรอบการดำเนินมาตรการนโยบายการเงินที่จะเข้าดูและดับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวด้วย นอกเหนือไปจากการเข้าซื้อสินทรัพย์และการใช้อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นติดลบ ดังนั้นปัจจัยภายนอกยังเป็นสิ่งที่กระทบภาวะเงินทุนเคลื่อนย้ายในตลาดโลก ทุกฝ่ายจึงควรให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อรองรับกับความผันผวนในอนาคต

ด้านนายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอยู่ในช่วงร้อยละ 0.25-0.50 เป็นการยืนยันว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเปราะบางและแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในอนาคตยังเป็นสิ่ง

ที่ท้าทายและเชื่อว่าปีนี้อาจจะไม่เห็นเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยก็ได้

ดังนั้น เม็ดเงินลงทุนต่างชาติคาดว่าจะยังลงทุนอยู่ในตลาดทุนและตลาดพันธบัตรของไทยต่อไป เพราะตลาดหุ้นในภูมิภาคและตลาดเกิดใหม่ยังให้ผลตอบแทนสูงกว่าตลาดสหรัฐและยุโรป

นายทรงพล กล่าวต่อว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปีนี้ สัญญาณการบริโภคเริ่มฟื้นตัว เห็นได้จากสินเชื่อที่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคและสินเชื่อซัพพลายเชน ขยายตัวดี โดยในช่วงครึ่ง

ปีที่ผ่านมามีการปล่อยสินเชื่อดังกล่าวไปแล้ว 10,000 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนที่มียอดปล่อยสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท และคาดว่าจะสิ้นปีสิ้นเชื่ออุปโภคบริโภคและซัพพลายเชน จะทำได้ตามเป้าหมายที่ 20,000 ล้านบาท ส่วนสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงทนยังไม่ฟื้นตัวคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเช่นเดียวกับสินเชื่อสินค้าเกษตรบางชนิดที่ยังได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลง

นายทรงพล กล่าวต่อว่า ธนาคารกรุงไทยร่วมมือกับบริษัท เกษตรไทย อินเทอร์เน็ตชั้นนำของประเทศไทย หรือ KTIS โรงงานน้ำตาลโรงเดียวที่มีกำลังการผลิตใหญ่ที่สุดในประเทศให้บริการขายลดเช็คอิเล็กทรอนิกส์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและโรงงานน้ำตาลในกลุ่ม เพื่อช่วยลดขั้นตอนและต้นทุนในการรับซื้อลดค่าอ้อย เกี้ยวอ้อย โดยเกษตรกรผู้ใช้บริการแจ้งเลขที่บัญชีที่ใช้รับเงินค่าเกี่ยวอ้อยกับโรงงานน้ำตาลและสาขาของธนาคารกรุงไทย เมื่อถึงเวลาจ่ายค่าเกี่ยวอ้อยธนาคารจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ โดยโรงงานน้ำตาลไม่ต้องเขียนเช็คจำนวนมากให้เกษตรกรและเกษตรกรก็ไม่ต้องนำเช็คค่าอ้อย เกี้ยวอ้อยไปขึ้นเงินธนาคารเหมือนที่ผ่านมา

ในเฟสต่อไป ธนาคารจะพัฒนาบัตรเดบิต เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่อยู่ในกลุ่มสามารถนำบัตรเดบิตไปจ่ายเป็นค่าวัตถุดิบ ค่าปุ๋ย โดยมีส่วนลดให้กับเกษตรกร เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านการเพาะปลูกและถือเป็นการสนับสนุนระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ National e Payment ของรัฐบาล